



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง เจตจำนงสุจริต

กรมควบคุมมลพิษ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบกับรัฐบาลได้นำมากำหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ในฐานะผู้บริหารของกรมควบคุมมลพิษ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้คำมั่นในการบริหารและการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามบทบาทอำนาจและหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมนำพาบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษพึงปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริต ๕ ด้าน ดังนี้

๑. **ด้านความโปร่งใส :** ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งการดำเนินงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน

๒. **ด้านความพร้อมรับผิด :** ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ให้ความสนใจใส่ใจ พร้อมทั้งจะให้บริการโดยยึดหลักตามกฎหมาย กฎระเบียบ ความถูกต้องชอบธรรมและเสมอภาค รวมถึงพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน

๓. **ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน :** ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. **ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร :** ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริต กล้าเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ที่ดีงามในองค์กร

๕. **ด้านคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงาน :** ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการที่กำหนดไว้ ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ซอบด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ